



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ประชุมวิชาการ สธ. ปี60</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารมว.สธ. พร้อม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ใน หัวข้อ "สาธารณสุขไทย ไตร่ตรองพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0" พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล อาทิ นางสาวกชพร เชื้ออนธนะ รพ.เชียงใหม่ จังหวัดน่าน การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน , นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี สถานการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557 อนาคตที่น่าห่วง , นายสัตวแพทย์เดชา แสงใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Prevalence and Genetic Heterogeneity of Bartonella Strains isolated from Rodents and shrews from 9 Provinces in Thailand รางวัลดีเด่น นายบัญชา สามารถ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ กับผลงาน Web Application สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ , ทนต แพทย์หญิงปัทมา คันโชติกุล รพ.วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลงานทันตกรรมใน รพ.สต. อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต "จากวันนั้น ถึงวันนี้" รางวัลชมเชย นางอรนุช ธรรมศร รพ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา</p> <p>นอกจากนี้ มีผลงานนำเสนอ 1,054 เรื่อง คัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้ามากว่า 3,000 เรื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ผลงานวิจัยนำเสนอแบบวาจา 454 เรื่อง แบ่งเป็นห้องย่อยตามสาขาวิชาชีพ อาทิ การแพทย์ การพยาบาล ทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยฯ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรค ห้อง R2R 2.ผลงานวิจัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ 400 เรื่อง และ 3.ผลงานวิจัยนำเสนอด้วยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 200 เรื่อง และ R2R จำนวน 123 เรื่อง ผลงานทั้งหมดจะคัดเลือกเพื่อเป็นผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ธัญลักษณ์ เทียงท่า นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก รพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืดรพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม" "ผลการศึกษาพบว่า ผลของการอบสมุนไพรรักษาอาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคหืด ส่งผลดีต่อสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย ทำให้สามารถลดอาการหอบ ชับเสมหะได้ดียิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะที่ต้องเข้าอนรรักษาในโรงพยาบาลจากอาการหอบ ทำให้ผู้ป่วยหอบหืดมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนจากอาการประจำลงได้ดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 6 เจ้าของผลงานวิชาการเรื่อง สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557 อนาคตที่น่าห่วง กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 70 และพบพื้นที่ที่น่าห่วงเรื่องพัฒนาการเด็ก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ที่พบมีพัฒนาการสมวัยประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น ซึ่งให้รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาและสนับสนุนให้กรมอนามัยออกมาตรการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการกระตุ้นพัฒนาเด็กให้กลับมาสมวัยทั้งกายและใจ ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.นมผง ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นจะต่อยอดการศึกษาหาเหตุที่ทำให้พัฒนาการเด็กแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาขยายผลใช้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>ประชุมวิชาการแพทย์ 3 สถาบัน</b></p> <p>- เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รามามา ศิริราชฯ แลงข่าวการจัดประชุมวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน พ.ศ. 2560 ในวันที่ 13-15 ก.ย.60 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในงานจะมีการเสวนา “งานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์” บทบาทของโรงเรียนทางด้านสาธารณสุขของประเทศ 3 ด้าน คือ การทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์ และการสร้างงานวิจัยทางการแพทย์</p> <p>- ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยนำงานวิจัยของต่างประเทศมาใช้กับคนไทย จึงต้องมีการสร้างงานวิจัยของคนไทยขึ้นมาใช้กับคนไทย หากทั้ง 3 สถาบันมีงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ได้ จะสามารถชี้แนะว่า เหมาะสมกับการรักษาของคนไทยและเป็นประโยชน์ทางด้านนโยบายของชาติได้</p> <p>- ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีแพทยศาสตร์ รามาฯ ม.มหิดล กล่าวว่า ในวันที่ 15 ก.ย.60 จะมีการเสวนา 2 เรื่อง คือ เทคโนโลยีสื่อกับพัฒนาเด็กไทย และบุรีไฟฟ้าซึ่งมีการถกเถียงกันระหว่างให้นำเข้ามาในประเทศได้ เพราะจะทำให้ค่อยๆ ลดการติดสารนิโคตินลง และไม่ให้นำเข้า เพราะจะทำให้ติดบุหรี่ชนิดใหม่มากขึ้น โดยมีการสรุปจากนักวิชาการและแพทย์แขนงต่างๆ จาก 3 สถาบันแล้ว</p>
มติชน	<p><b>ระเบียบการจ่ายเงินสปสข.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะ บอร์ด สปสข. กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ดฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาเรื่องร่างระเบียบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน พ.ศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อร่างระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาจากระเบียบปี 2546 สำคัญคือ 1.การแยกส่วนของการงบประมาณออกไป เพื่อเสนอเป็นร่างระเบียบ สปสข.ว่าด้วยการงบประมาณต่างหาก 2.ปรับปรุงระเบียบเดิม 3 ข้อ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน คือ ข้อ 14 ให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน จากเดิมที่เป็นอำนาจของเลขาธิการ สปสข. ข้อ 15 เพิ่มให้ใช้หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานการจ่าย และข้อ 19 การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือทางธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินซึ่งมีจำนวนต่ำกว่า 10,000 บาท จ่ายเป็นเงินสดได้ จากเดิมกำหนดที่ 5,000 บาท และ 3.เพิ่มหมวด 4 การรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินขององค์กรที่ได้รับมอบให้ทำกิจการของ สปสข. โดยให้องค์กรที่รับมอบภารกิจของ สปสข.มีสิทธิได้รับเงินค่าดำเนินการจากงบบริหาร สปสข. ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสข. กำหนด เช่น สสจ. ที่มาทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการพิจารณาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่ อบต. เป็นต้น โดยให้รับเงินเข้าบัญชีปกติขององค์กร แต่ให้มีทะเบียนคุม ซึ่งการจ่ายเงินให้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ใช้เงินตามระเบียบวิธีปฏิบัติปกติขององค์กร ทั้งนี้ ให้องค์กรเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามที่กำหนดในโครงการ หากไม่เสร็จขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากรายงานพบเด็กเสียชีวิตด้วยโรคมือ เท้า ปากในภาคเหนือ กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากนั้น 2 อาทิตย์ เข้ารักษาที่รพ.ประจำอำเภอ แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งต่อรพ.จังหวัด ไม่นานอาการรุนแรงขึ้น และเสียชีวิต แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยสงสัยว่า อาจเสียชีวิตด้วยโรคมือ เท้า ปาก สายพันธุ์ อีวี 71 (เอนเทอโรไวรัส 71) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงมาก และเสี่ยงเสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป พบได้มากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ สธ.ได้สั่งการให้สสจ.เฝ้าระวัง ให้ความรู้ป้องกันโรคแก่ประชาชน และเด็กในสถานศึกษาพร้อมทำความสะอาดโรงเรียนที่มีการระบาด
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคเท้าช้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธวัช สุนทรราชารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรมว.สาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 ที่จัดขึ้นวันที่ 6-10 ก.ย. 60 ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล Public Health Achievements ที่องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคมอบให้ประเทศไทย เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่า ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวังและการให้ยาป้องกันและรักษาโรคในวงกว้างในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดูแลประชากรในเขตชายแดน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสถานะ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างในที่สุด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่สำคัญเกิดจากการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการศึกษาการพัฒนาพิภพทองอินทร์เนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จ.มหาสารคามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนก.ค. และ ส.ค.มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2560 ถือเป็นปีที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ส่วนหนึ่งเกิดจากมีฝนตกต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน เมื่อนร.ป่วยและไม่หยุดเรียน ทำให้การระบาดง่ายขึ้น ดังนั้น ควรดูแลสุขภาพ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับอากาศ หลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่สถานที่แออัด สำหรับผู้ป่วยให้พักผ่อนมากๆ และสวมหน้ากากอนามัย แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หรือหยุดทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p><b>ป้องกันสัตว์มีพิษหลังน้ำลด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ห่วงประชาชนประสบอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด แนะนำหลักปฏิบัติ 5 ข้อเป็นยันต์กันอันตรายจากสารพิษสัตว์มีพิษ 1.ก่อนการเก็บกวาด หรือทำความสะอาดบ้านเรือนให้สวมถุงมือยาง และรองเท้าบูท 2.หาไม้ยาว หรือท่อพลาสติก เคาะไปตามพื้นหรือตามกองวัสดุให้ทั่วทุกซอกในบ้านทุกซอกมุม 3.ช่อมแซมจุดแตกกร้าว รอยต่อหรือซอกหลืบที่เกิดจากการทรุดตัวของดิน 4.หลีกเลี่ยงการเก็บกวาด หรือทำความสะอาดในเวลากลางคืน และ 5.หากพบงูให้ค่อยๆ ถอยออกมาช้าๆ ไม่ควรตีหรือพยายามจับงูด้วยตนเอง หากอยู่ในเขตกทม.ให้รีบแจ้งที่สายด่วน 191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสายด่วน 199 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สายด่วน 191 หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่</p>
กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์	<p><b>เตือนระวังฟ้าผ่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน บางพื้นที่มีอากาศร้อนสลับฝนตก ซึ่งอาจทำให้เกิดฟ้าผ่าขึ้นได้ ประชาชนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ จากข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักโรคระบาดวิทยา ร่วมกับรพ.เครือข่ายการเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง มีรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรงจากฟ้าผ่า ในปี 59 จำนวน 24 ราย เสียชีวิต 8 ราย ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน สถานที่เสี่ยงคือ ไร่ สวน และบ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>คดีคุกคามทางเพศตญ.วัย14ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นายชานนท์ อับดุลลาห์ ตัวแทนมุสลิมเพื่อสันติสาขากูเกิ้ล ได้นำ น.ส.จ๊ะ (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี แม่ของ ต.ญ.จ๋า (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจ สภ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อให้สืบสวนจับกุมผู้ที่ร่วมกันกระทำชำเราลูกสาวซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 40 คน หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว 3 คน และอัยการได้สั่งฟ้องแล้ว เรื่องนี้ทำให้กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เกิดความไม่พอใจที่ทำให้ชื่อเสียงหมู่บ้านเสียหาย นั้น</p> <p>-พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่บ้านเกาะแรด หมู่ 6 ต.หล่อยิ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมเข้าตรวจสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่หลังพบว่า ประชาชนเริ่มมีอาการเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น และที่รุนแรงสุดถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย ส่วนอาการทั่วไปมีอาการเครียดกังวล นอนไม่หลับ โดยเฉพาะเมื่อออกนอกหมู่บ้านมีคำถามจากบุคคลอื่นว่า มาจากหมู่บ้านเกาะแรดใช่หรือไม่ เมื่อยอมรับว่า มาจากบ้านเกาะแรดจะแสดงปฏิกิริยารังเกียจและถามต่อว่า "ทำไปได้อย่างไร" บ่อยครั้งจนคนในหมู่บ้านไม่อยากจะติดต่อกับคนนอกพื้นที่ พร้อมขอให้ภาครัฐเร่งช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย</p> <p>-ขณะที่นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำหน่วยงานยุติธรรม อัยการ สาธารณสุข กรรมการอิสลาม รวมถึงทนายความอาสาชุมชน ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อลดความเครียด เพิ่มความเข้าใจและมั่นใจ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>แชร์ข้อมูลผิด</b></p> <p>-เสนอข่าว ตามที่มีข่าวแชร์ในสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า การดื่มกาแฟที่ผสมเนยทุกเช้า จะมีประโยชน์ต่อร่างกายหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันความรู้สึกหิว เร่งการเผาผลาญ ป้องกันความเมื่อยล้าอ่อนล้า และทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันนั้น จากข้อมูลของ ออย. พบว่า เนย เป็นไขมันที่เกิดจากน้ำมันสัตว์ มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง การบริโภคเนยในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้เกิดไขมันในหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ที่สำคัญไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักหรือเร่งการเผาผลาญได้ ดังนั้น ควรหยุดการแชร์ต่อเพราะเป็นข่าวมั่ว ถ้าหากไม่แน่ใจให้เข้าไปตรวจสอบที่ ออย.ส่งต่อมั่นใจ <a href="http://www.or.com/sure">www.or.com/sure</a></p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>คุณภาพชีวิตผู้พิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.น่าน ร่วมกับ พม.จ.น่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนประชาคมสุขภาพผู้พิการจังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ขององค์กรผู้พิการในการสร้างสุขภาวะ ทั้งทางกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม สังคม และอาชีพ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชาสังคม รวมถึงการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-ลาว</b></p> <p>-เสนอข่าว สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กับ สาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ และสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ กับ สาธารณสุขเมืองสีสัตตะนาท นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้านระบบการควบคุมป้องกันโรค วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ระบบการบังคับบัญชา มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ การสอบสวนโรค การควบคุมโรค แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีการส่งข้อมูลผู้ป่วยและการแจ้งเตือนสถานการณ์โรคตาม MOU ให้ได้รับทราบและดำเนินการดูแลรักษาต่อ การดำเนินโครงการนี้ ยังตอบสนองนโยบายการทูตด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์สุขภาพโลก หรือ Global Health ของประเทศไทยได้เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย่างดี ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการรับประกันการมีสุขภาพที่ดีและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทุกวัย อีกด้วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>เปิดบัญชีให้เด็ก 2 แผ่นดิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ธนาคารออมสิน ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิตอมสินให้ออนาคด” เพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 และน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยสนับสนุนเงินทุนผ่านการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกให้แก่เด็กทุกคน คนละ 1,099 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นเด็กที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน ในวันที่ 13 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 06.52 น. จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 59 เวลา 01.53 น. และสามารถติดต่อขอรับทุนตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>วีงการกุศลวันมหิดล</b></p> <p>- เสนอข่าว รพ.ยะลา จัดแถลงข่าวโครงการทำดีเพื่อพ่อ “วีงการกุศล วันมหิดล” เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60 เวลา 16.00 น. กำหนดเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน จากทั่วประเทศ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch